



สารจาก

อ.ส.ส.

กระแสไฟฟ้านี้จะช่วยสร้างความมั่นคงให้อาชีพปลูกปาล์มน้ำมันแกสมาชิกและครอบครัวได้ในระยะยาว

นอกจากนี้ สิ่งหนึ่งที่ผมมองว่ามีความสำคัญอย่างมากต่อการพัฒนาสหกรณ์ในระยะยาว คือ สหกรณ์ยังได้จัดสรรผลกำไรส่วนหนึ่ง สำหรับเป็นสวัสดิการเพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่บุตรของสมาชิก ได้สานต่ออาชีพด้านการเกษตรหรือด้านการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับปาล์มน้ำมัน เพื่อนำความรู้กลับมาพัฒนาบ้านเกิด และเป็นการเตรียมความพร้อมสร้างคนรุ่นใหม่ขึ้นมาสานต่อธุรกิจของสหกรณ์ ทำให้สหกรณ์มีความมั่นคง สมาชิกมีความมั่งคั่ง ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนต่อไป

สำหรับนโยบายการส่งเสริมการดำเนินธุรกิจยางพาราของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ดำเนินการมาอย่าง

การรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสหกรณ์นั้น มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกดำเนินธุรกิจร่วมกัน โดยการช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพื่อให้ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดประโยชน์แกสมาชิกและส่วนรวมทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม อย่างไรก็ตาม แม้ว่าสหกรณ์จะเป็นองค์กรที่ไม่เน้นการแสวงหาผลกำไร แต่การดำเนินธุรกิจก็จำเป็นต้องมีทุนเพียงพอ มีสภาพคล่องที่ดีเพื่อให้สหกรณ์มีความยั่งยืนและอยู่รอดต่อไป คณะกรรมการ ฝ่ายจัดการ และสมาชิกสหกรณ์ จะต้องปรับตัวและร่วมมือกันหารูปแบบการดำเนินงานที่สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และที่สำคัญคือ ความเจริญเติบโตของสหกรณ์ควรอยู่บนหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ตรวจสอบได้ ซึ่งจะทำให้สหกรณ์ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน

เมื่อวันที่ ๒๐ มีนาคมที่ผ่านมา ผมได้มีโอกาสเดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดโรงงานผลิตกระแสไฟฟ้าจากน้ำทิ้ง ของสหกรณ์นิคมท่าแซะ จำกัด จังหวัดชุมพร ซึ่งการก่อสร้างโรงงานแห่งนี้

ได้นำน้ำเสียจากโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มของสหกรณ์ขนาดกำลังผลิต ๔๕ ตันต่อชั่วโมง มาเป็นวัตถุดิบหลักในการผลิตก๊าซธรรมชาติ โดยนำก๊าซชีวภาพที่ได้จากการบำบัดน้ำเสียมาใช้เป็นเชื้อเพลิงใช้กับเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (Generator) ผลิตพลังงานไฟฟ้า ซึ่งจะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้า ขนาด ๒,๐๐๐ กิโลวัตต์ต่อชั่วโมง เพื่อจำหน่ายให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สามารถแก้ปัญหาน้ำเสียจากกระบวนการผลิตปาล์มน้ำมันไม่ให้ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เป็นการลดมลพิษและปัญหากลิ่นเหม็นที่รบกวนชุมชนใกล้เคียง ซึ่งจะเป็นการเพิ่มรายได้ให้กับสหกรณ์ และเป็นพลังงานทางเลือกสร้างความมั่นคงทางพลังงาน สำหรับปฏิบัติการน้ำเสียที่เหลือจากกระบวนการผลิตก็จะถูกแจกจ่ายให้กับสมาชิกเพื่อนำไปใช้เป็นปุ๋ยได้อีกด้วย จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา สหกรณ์มีรายได้เพิ่มขึ้นถึง ๓ ล้านบาทต่อเดือน ซึ่งโรงงานผลิต



ต่อเนื่องนั้น จากมาตรการโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรแปรรูปยางพารา และโครงการสนับสนุนสินเชื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนแก่สถาบันเกษตรกรเพื่อรวบรวมยางพารา ที่ผ่านมา พบว่ามีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรหลายแห่งได้ประโยชน์จากการดำเนินโครงการ พร้อมทั้งได้เสนอให้ขยายเวลาการดำเนินโครงการต่อไปอีก รวมทั้งการเพิ่มตลาดกลางและตลาดท้องถิ่นให้มากขึ้นอีกด้วย ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะได้นำข้อเสนอแนะต่าง ๆ มาปรับปรุงการดำเนินโครงการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มศักยภาพในการดำเนินงานในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยจะเร่งรัดการพิจารณาสินเชื่อให้ได้ภายในเดือนเมษายน ๒๕๕๘ จำนวน ๗๔ แห่ง วงเงิน ๓,๒๗๒ ล้านบาท และมีสหกรณ์ฯ ขอเข้าร่วมโครงการเพิ่มเติม ๑๕ แห่ง วงเงินสินเชื่อ ๗๙๕ ล้านบาท



โดยสรุป มีสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอยู่ระหว่างการพิจารณา ๘๙ แห่ง วงเงิน ๔,๐๖๗ ล้านบาท ซึ่งกรมฯ จะได้เร่งรัดติดตามผลการดำเนินงานตามโครงการต่อไป

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ การเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินโครงการสนับสนุนสินเชื่อสถาบันเกษตรกรภายใต้แนวทางการพัฒนาทั้งระบบ เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการบริหาร

จัดการโรงงานแปรรูปยางพาราให้แก่สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร โดยมีแผนการพัฒนาสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรยางพาราตั้งแต่ต้นน้ำ คือ การปลูกฝังและเสริมสร้างอุดมการณ์ หลักการ และวิธีการสหกรณ์ ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ สร้างองค์ความรู้ในการผลิตและการลดต้นทุน ส่งเสริมการรวมกลุ่มการผลิตในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร และส่งเสริมการระดมทุนของสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร การสร้างรายได้เสริมให้กับสมาชิก ส่วนกลางน้ำ คือ การพัฒนาตลาดกลางยางพาราในสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สนับสนุน

สินเชื่อในการดำเนินธุรกิจ ส่งเสริมการค้าเงินธุรกิจตามระบบสหกรณ์ สนับสนุนอุปกรณ์การตลาดและปัจจัยที่จำเป็น รวมไปถึงเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการธุรกิจสหกรณ์ การรวมกลุ่มในรูปแบบเครือข่าย และในส่วนตัวปลายน้ำ คือ ประสานงานเพิ่มช่องทางการตลาด ส่งเสริมการค้าจำหน่ายสินค้าและประชาสัมพันธ์สร้างภาพ

ลักษณ์สินค้าคุณภาพของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรอีกด้วย

ต้องขอขอบคุณเครือข่ายขบวนการสหกรณ์ ที่ให้ความร่วมมือนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาแสดง และจำหน่ายในงานวิถีข้าว วิถีไทย ที่จัดขึ้น ณ บริเวณข้างสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีน ทำเนียบรัฐบาล สืบเนื่องจากความสำเร็จของงานดังกล่าว รัฐบาลได้เล็งเห็นถึงศักยภาพของขบวนการสหกรณ์และต้องการเปิดช่องทางในการ



ขยายตลาดให้กับเกษตรกรมากยิ่งขึ้น จึงมอบหมายให้กรมส่งเสริมสหกรณ์เป็นเจ้าภาพหลัก ในการจัดงานเทศกาลผักผลไม้ไทยคุณภาพ ณ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม ช้างทำเนียบรัฐบาล โดยมีการจัดแสดงและจำหน่ายผลไม้ไทยคุณภาพจากทั่วประเทศ จำนวน ๘๐ ร้าน ซึ่งประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ ผลไม้สดผลิตภัณฑ์แปรรูป Farmer Market และอาหารต่าง ๆ ในระหว่างวันที่ ๖ - ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๘ จึงขอความร่วมมือผู้บริหารและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงาน ให้ความสำคัญและร่วมมือกันจัดงานอย่างเต็มที่ เพื่อเป็นการแสดงศักยภาพของระบบสหกรณ์ให้ประชาชนทั่วไปได้รับรู้ เพื่อการสร้างเชื่อมั่นและศรัทธาในระบบสหกรณ์มากยิ่งขึ้นด้วย

(นายโอภาส กลั่นบุศย์)
อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์
มีนาคม ๒๕๕๘